



025 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคาย เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันพุธ ที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน นางธัญวรัตน์ชนก ตะโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ได้ทำการจัดการประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อทำการปรึกษาหารือระหว่างบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอนและคณะผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อร่วมกันร่างและกำหนดแผนการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗



๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อร่วมกันพิจารณาและวางแผนการดำเนินงานระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและคณะผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาและวางแผนการดำเนินงานของภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบไปด้วย นางธัญวรัตน์ชนก ตะโสธร ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

ในการกำหนดแผนในแต่ละปีของโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ทางโรงเรียนได้ทำการเชิญคณะผู้ปกครองของนักเรียนมาเข้าร่วมในการประชุม เพื่อที่จะแจ้งให้ทราบถึงวิธีแนวทางการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงาน รวมถึงการวางแผนของแผนการปฏิบัติของทางโรงเรียนในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของคณะผู้ปกครอง ทำให้บุคลากรของทางโรงเรียนได้ทราบถึงความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทางโรงเรียนในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

จากการให้ความร่วมมือในการร่วมกำหนดวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยแผนการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงการวางแผนในรายละเอียดจากโครงการต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้มีแนวทางร่วมกันกับผู้ปกครองในการกำหนดขึ้นมา อีกทั้งยังได้มีการประสานติดต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้มีการติดตามและมีความสะดวกมากขึ้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสามารถนำแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาการร่างหรือกำหนดแผนงานในปีงบประมาณถัดไปได้

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ทางโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ได้นำผลการประชุมในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อทำการพิจารณาและวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานที่ได้จัดทำขึ้น ได้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ภายในแผนและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการกำหนดและวางแผนการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อตอบสนองและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความต้องการของคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ซึ่งถือเป็นผู้เข้ารับบริการของทางโรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันศุกร์ ที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ หอประชุมจริยธรรม โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมจริยธรรม โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน นำโดย นางธัญวรัตน์ชนก ตะโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ได้ทำการประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ นำโดย นายบุญโฮม ถินแดง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน และคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑



๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางในการจัดแผนการดำเนินงานระหว่างบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาและปรึกษาหารือในการกำหนดแผนการดำเนินงานระหว่างโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วย นางธัญวรัตน์ชนก ตะโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ได้ทำการประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ นำโดย นายบุญโฮม ถินแดง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการประชุมครั้งนี้

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

การประชุมระหว่างโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานภายในขอบเขตความรับผิดชอบของทางโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ภายในกลุ่มเครือข่าย การแก้ไขปัญหาให้นักเรียนที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถศึกษาต่อในสถานศึกษา ปัญหาเสพติดภายในชุมชน และปัญหาต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

จากการประชุมระหว่างโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ทำให้ทางสถานศึกษาสามารถที่จะกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียน สามารถที่จะพัฒนาแผนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินงานตามแผนการได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด คณะครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะบริหารการจัดการภายในสถานศึกษา โดยนำคำแนะนำจากคณะกรรมการสถานศึกษามาปรับใช้ในการกำหนดแผนการดำเนินงาน และสามารถที่จะกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ